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Reykjavík, 16. februar 1995 
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Menntamálanefnd Alþingis 

150 Reykjavík

Þar sem fram hefur komið að meirihluti menntamálanefndar Alþingis leggur áherslu á 
að afgreiða frumvarp til laga um grunnskóla fyrír þinglok vil ég minna á afstöðu 
Borgarstjórnar Reykjavíkur til þessa máls eins og hún birtist í samþykkt borgarráðs 

frá í nóvember s.I.

Á fundi borgarstjórnar í dag kom málið til umræðu utan dagskrár og ítrekuðu 
borgarfulltrúar þar þá afstöðu sína að ekki væri unnt að afgreiða frumvarpið nema 
fullt samkomulag væri um flutning tekjustofna tii sveitarfélaganna og um kjara- og 
réttindamál kennara. Þessari afstöðu er hér með komið á framfæri um leið og skorað 
er á þingmenn að virða vilja sveitaifélaganna í þessu máli.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Afrit:
Þingmenn Reykjavíkur



BORGARSTJÓRINN I REYKJAVÍK

Reykjavík, 23. nóvember 1994.

GE f]b

ForsastisráÖherra, 
hr. Davíð Oddsson,
Alþingi,
150 Reykjavík.

{ framhaldi af umræðum í Borgarstjóm Reykjavíkur og skólamálaráðt vill borgarráö 

koma eftirfarandi á framfæri við menntamálaráöuneytiö og Aíþingi:

Borgaryfirvöld lýsa áhyggjum sfnum vegna þess hve skammt undirbúningur 
vegna yfirfasrsiu grunnskóíans til sveitarfélaga er kominn á veg, m.v. þaö 
markmið aö yfirfærsian etgi sér staö 1. ágúst 1995. Glöggt kemur fram í 
frumvarpi aö nýjum grunnskólalögum aö fjölmörg atriöi eru ófrágengin, ea 
mikilvægt er að ákvöröun um ftutninginn haldist í henaur við Önnur atriöi sem 
honum tengjast.
Borgarráö Reykjavíkur telur aö samhliöa grunnskólafrumvarpinu þurfí-aö 
fé'ggjæframrá- Aiþingt og;ræö'a finimvarp: um breytingu állögum, um tekjustofnav- 

,sveitárféraga sem: og,.frum.vair r :um;- meðferÖ~ kjara-og-réttindamála: kennara> 
Sfjonivöid" hafa:; ekki' enn. kynnf:slík; £cumvölp;'''Aö' mati' borgarráös er ekki- 
unn t aö afgreiða- grunnskólafrumyarpiÖ nema fyrrgreindi fyigifrumvörp verö.L- 
.afgréidd.samtimis/
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Ingibjörg Sólrún Gísiadóttir.

Samrit:

MenntamálaráÖherra.


